



Tải về PDF

# HÃY KỂ CHO CHÚA NGHE

Phong Trần

1a. Hãy kể cho Chúa nghe, chuyện cuộc đời, chuyện phận người. Hãy kể cho Chúa  
 1b. Hãy kể cho Chúa nghe, chuyện bạn bè, chuyện việc làm. Hãy kể cho Chúa  
 2a. Con kể cho Chúa nghe, chuyện người nghèo ngồi vệ đường, đã nhiều phen đói  
 2b. Con kể cho Chúa nghe, chuyện người giàu, chuyện thật đẹp. Bao lần đã đỡ  
 nghe, chuyện muôn phiền trong kiếp sống. Hãy kể cho Chúa nghe, bao tru  
 nghe, chuyện cuộc đời chia hai lối. Hãy kể cho Chúa nghe, khi cô  
 ăn và trời lạnh, không hơi ấm. Có nhiều khi yếu đau, trong cơn  
 nâng người bạn cùng không thang thuốc, giúp người đang khó khăn, đang gian  
 tư lắng lo đời ta. Hãy kể cho Chúa nghe, chuyện ngày dài đã qua.  
 đơn bước chân lè loi. Có nhiều khi trắng đêm vì chuyện đời bôn ba...  
 mê vẫn thốt lên lời kinh. Con kể cho Chúa nghe, chuyện người nghèo đêm qua.  
 nan thoát cơn hiểm nguy. Con kể cho Chúa nghe, chuyện người giàu quanh con...

Đk: ...Về bên Giê - su, kể cho Chúa nghe Chuyện buồn vui riêng tư, kể cho Chúa  
 Nguyện xin Giê - su đủ thương đỡ nâng, chuyện đời con bao phen Ngài ơi xót  
 nghe chuyện đời bao lo toan kể cho Chúa nghe, bao hy vọng mơ  
 thương, cuộc đời con tha hương, Ngài ơi sẽ chia, xin luôn được phò  
 1. tróc kể cho Chúa nghe  
 ...  
 2. thác trong vòng tay Chúa thôi.

## XIN PHỐI NHẠC:

Intro - Pk 1a - Pk 1b - Đk + Giảng tấu + Pk

2a - Pk 2b + Đk + Đk - kết

# Sheet Hầy Kể Cho Chúa Nghe, file .PDF

"Thể hiện Triệu Ngọc Yến Hầy kể cho Chúa nghe"

## \* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Hầy Kể Cho Chúa Nghe của tác giả Phong Trần đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

## \* Credit

- Tên sheet nhạc: Hầy Kể Cho Chúa Nghe

- Tác giả: Phong Trần

- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/13959-hay-ke-cho-chua-nghe>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi  
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

Email: [info@truongca.com](mailto:info@truongca.com)

-----

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của [ivoicesoft.com](https://ivoicesoft.com)